

**BỘ Y TẾ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số /BYT-BMTE  
v/v xác minh và báo cáo về  
trường hợp con của sản phụ  
Trần Thị Nga sinh tại Bệnh  
viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh  
tháng 3 năm 2022.

Hà Nội, ngày tháng 7 năm 2022

**KHẨN**

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh

Ngày 26 tháng 7 năm 2022 Báo điện tử thanhnien.vn có đăng bài phản ánh về trường hợp con của sản phụ Trần Thị Nga (cư trú tại thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) sinh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh ngày 20/3/2022 (xin gửi kèm bài báo). Để kịp thời nắm bắt thông tin, báo cáo Lãnh đạo Bộ Y tế, Vụ Sức khỏe Bà mẹ-Trẻ em đề nghị Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh:

1. Kiểm tra, xác minh thông tin về nội dung báo đăng, gửi báo cáo nhanh quá trình theo dõi, chăm sóc, xử trí của Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh đối với mẹ con sản phụ Nga về Bộ Y tế (Vụ Sức khỏe Bà mẹ-Trẻ em) trước ngày 30/7/2022 theo địa chỉ ngocth.bmte@moh.gov.vn, để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ;

2. Khẩn trương thành lập hội đồng chuyên môn xem xét về quá trình tiếp đón, theo dõi, chăm sóc và xử trí đối với trường hợp sản phụ Trần Thị Nga theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh; Thông báo kết luận của Hội đồng chuyên môn tới gia đình sản phụ và các cơ quan truyền thông đại chúng;

3. Xử lý nghiêm các tập thể và cá nhân nếu phát hiện có sai phạm về chuyên môn, tinh thần, thái độ phục vụ và đạo đức nghề nghiệp theo quy định hiện hành;

4. Chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ, tạo điều kiện chăm sóc và điều trị tốt nhất cho cháu bé con của sản phụ Nga;

5. Tiếp tục chỉ đạo, chấn chỉnh các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sản phụ khoa trên địa bàn thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 06/CT-BYT ngày 11/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về tăng cường chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh nhằm giảm tử vong bà mẹ, tử vong trẻ sơ sinh.

Xin trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Q. Bộ trưởng (để b/c);
- TT Nguyễn Trường Sơn (để b/c);
- TT Ng. Thị Liên Hương (để b/c);
- Thanh tra Bộ (để p/h);
- Cục QLKCB (để p/h);
- Vụ TT&TĐ-KT (để p/h);
- BVPS TW; BV Nhi TW (để p/h chỉ đạo tuyến);
- BVĐK tỉnh Hà Tĩnh (để t/hiện);
- Lưu VT, BM-TE (DHN 10).

**TL.BỘ TRƯỞNG**  
**VỤ TRƯỞNG VỤ SỨC KHOẺ BÀ MẸ - TRẺ EM**

**Đình Anh Tuấn**

[https://thanhvien.vn/ha-tinh-gia-dinh-to-bac-si-tac-trach-khien-be-so-sinh-co-nguy-co-song-thuc-vat-post1480420.html?io\\_utm\\_social=fanpage](https://thanhvien.vn/ha-tinh-gia-dinh-to-bac-si-tac-trach-khien-be-so-sinh-co-nguy-co-song-thuc-vat-post1480420.html?io_utm_social=fanpage)

## **Hà Tĩnh: Gia đình tố bác sĩ tắc trách khiến bé sơ sinh có nguy cơ sống thực vật**

Một gia đình ở [Hà Tĩnh](#) làm đơn tố cáo vì cho rằng các y bác sĩ trực đã thờ ơ, tắc trách, khiến con của sản phụ khi sinh ra bị ngạt dẫn đến tổn thương não, có nguy cơ phải sống cuộc đời thực vật.

### **Bé sơ sinh bị tổn thương não**

Theo đơn tố cáo của anh Nguyễn Văn Hải (38 tuổi, ngụ TT.Đông Lộc, H.Can Lộc, Hà Tĩnh), vợ chồng anh kết hôn vào năm 2021 và ít tháng sau, vợ anh, Trần Thị Nga (28 tuổi) [mang thai](#) con đầu lòng. Toàn bộ kết quả xét nghiệm, siêu âm trong quá trình chị Nga mang thai đều được bác sĩ kết luận có chỉ số bình thường.

Đến sáng 20.3, chị Nga có dấu hiệu chuyển dạ nên được gia đình đưa vào nhập viện tại Khoa điều trị theo yêu cầu của Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh để theo dõi chờ sinh theo dạng sinh con trọn gói. “Các bác sĩ đã chỉ định cho vợ tôi đi siêu âm để kiểm tra và kết quả là thai thuận, không có gì bất thường. Sau đó, vợ tôi được các bác sĩ cho vào phòng chờ để tiếp tục theo dõi chờ sinh. Một lúc sau, vợ tôi vỡ ối”, anh Hải kể lại.

Theo anh Hải, từ khoảng 9 giờ đến gần 21 giờ ngày 20.3, vợ anh tiếp tục xuất hiện nhiều cơn đau bụng từ nhẹ đến dữ dội. Trong thời gian [sản phụ](#) Nga lên cơn đau chuyển dạ, anh Hải đều chạy đi yêu cầu các bác sĩ trực ca đến kiểm tra nhưng được trả lời “cứ về phòng chờ đi”. Thấy sản phụ Nga sắp không chịu đựng được cơn đau, gia đình đã yêu cầu kíp trực cho mổ đẻ nhưng đã bị khước từ vì cho rằng sinh thường được.

“Đến 21 giờ thì vợ tôi được đưa lên bàn sinh thường với kíp trực đỡ đẻ gồm 3 y bác sĩ nữ. Khoảng 2 tiếng sau con tôi mới ra khỏi bụng mẹ nhưng người nhà tôi nhìn thấy bé bị tím tái, không khóc, không cử động giống kiểu bị ngạt ối. Sau đó tôi thấy hai nữ hộ sinh cho con tôi thở ô xy và chuyển về Khoa Nhi của bệnh viện để [thở máy](#). Đến ngày hôm sau, bác sĩ cho biết con tôi bị tổn thương não rất nặng, phải chuyển lên tuyến trên”, anh Hải đau đớn kể lại.

Ngày 22.3, anh Hải đưa con ra Bệnh viện Nhi T.Ư nhập viện và được các bác sĩ kết luận cháu bé bị tổn thương não rất nặng sau sinh, là trường hợp không có thuốc điều trị vì bệnh lý này không do viêm nhiễm hay bị bầm sinh. Bác sĩ cho vợ chồng anh Hải biết nếu não của cháu bé phục hồi chậm thì khả năng phải sống cuộc đời thực vật.

“Tôi cho rằng nguyên nhân khiến con tôi bị như thế này là do sự tắc trách của bác sĩ. Họ đã không kíp thời đỡ đẻ cho vợ tôi dù đã vỡ ối và gia đình yêu cầu mổ bắt con nhưng không làm theo. Giờ con tôi đã được cho về nhà điều trị nhưng cháu cứ liên tục co giật vì lên cơn động kinh. Mỗi tháng vợ chồng tôi phải đưa cháu ra lại [Hà Nội](#) khám định kỳ với chi phí rất tốn kém”, anh Hải bức xúc.

## Do sự cố y khoa ngoài ý muốn

Anh Hải cho rằng kíp bác sĩ trực tắc trách, không tiên lượng để đỡ đẻ cho vợ kịp thời nên anh đã làm đơn khiếu nại, yêu cầu Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh truy trách nhiệm của kíp trực và gửi đơn tố cáo sự việc tới cơ quan chức năng.

“Vào ngày 17.5, tôi nhận được quyết định trả lời đơn khiếu nại của ông Hoàng Quang Trung, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Trong quyết định này, phía bệnh viện khẳng định [kíp trực đỡ đẻ](#) cho vợ tôi đã làm tròn nhiệm vụ, đúng với chuyên môn. Con tôi sinh ra bị ngạt do dây rốn thắt 1 nút là diễn biến bất khả kháng, nằm ngoài khả năng tiên lượng và xử trí. Họ còn trả lời rằng trong suốt quá trình vợ tôi nằm điều trị, kíp trực tường trình không có việc gia đình sản phụ xin mổ”, anh Hải nói.

Anh Hải không đồng ý với kết quả trả lời của Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh và cho biết sẽ khiếu kiện lên cấp cao hơn

---

Trao đổi với PV *Thanh Niên*, ông Hoàng Quang Trung, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh khẳng định, các bác sĩ của bệnh viện đã thực hiện đúng quy chế khám chữa bệnh, quy chế trực, cấp cứu và quy chế chuyên môn khác trong quá trình tiếp nhận, chẩn đoán, điều trị cho sản phụ Trần Thị Nga.

“Việc xảy ra đối với con của sản phụ Nga là [sự cố y khoa](#), đột ngột trong quá trình chuyển dạ đẻ, có thể xảy ra trong sản khoa và nằm ngoài khả năng tiên lượng của kíp trực. Nếu gia đình sản phụ không đồng ý với kết quả trả lời của chúng tôi thì có quyền khiếu nại lên cấp trên”, ông Trung nói.

Theo thông tin từ Văn phòng Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh, hiện sở này đã nhận được đơn kiến nghị và tố cáo của gia đình sản phụ Trần Thị Nga yêu cầu về việc làm rõ trách nhiệm của Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh trong quá trình tiếp nhận và đỡ đẻ khiến thai nhi khi sinh ra bị ngạt dẫn đến não bộ bị tổn thương.

"Hiện vụ việc này đã được ban lãnh đạo chuyển cho Phòng Thanh tra của Sở vào cuộc để trả lời những yêu cầu, thắc mắc cho gia đình [sản phụ](#)", một cán bộ Văn phòng Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh thông tin.